

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY
Tại Hội nghị Văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2024

Ngày 27/8/2024, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Hưng Yên theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối điểm cầu từ tỉnh đến 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị nhằm quán triệt và tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Sau khi nghe Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển văn hóa Hưng Yên giai đoạn 1997 - 2024; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hung Yên là vùng đất được hình thành từ lâu đời bởi sự kiến tạo, xâm thực của biển cả. Văn hoá Hưng Yên được hình thành, kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử lao động sáng tạo, chiến đấu anh dũng, kiên cường trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước cùng dân tộc Việt Nam cũng như được tôi luyện, thử thách trước thiên tai, thiên nhiên khắc nghiệt. Đó là một nền văn hoá phong phú vừa mang đậm nét văn hoá dân tộc Việt Nam, đặc trưng văn hoá lúa nước sông Hồng, đồng thời mang bản sắc văn hoá truyền thống riêng có. Hưng Yên là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống văn hoá, có lịch sử vẻ vang, cách mạng anh hùng, thể hiện bản sắc,

cốt cách, khí phách, những giá trị bền vững, tinh hoa của con người Hưng Yên và con người Việt Nam. Mảnh đất Hưng Yên cũng là nơi sinh dưỡng nhiều anh hùng hào kiệt, nhà văn hóa, chính trị, quân sự lỗi lạc làm rạng danh quê hương, đất nước như Triệu Việt Vương, Phạm Ngũ Lão, Liệt sỹ Tô Hiệu, Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đặc biệt, Hưng Yên vinh dự là quê ngoại của Bác Hồ, là quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm...

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt các cấp chính quyền và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá và con người Hưng Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt, góp phần vào những thành tựu, kết quả to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại. Nổi bật là:

- Sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hưng Yên đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các chủ trương của Đảng gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng, phát triển văn hóa, con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đã trở thành tư tưởng chỉ đạo trong nhiều chương trình, kế hoạch phát triển. Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế dần được hình thành. Từng bước xây dựng con người Hưng Yên thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân, đáp ứng những chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế được triển khai tích cực gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các chủ trương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xây dựng các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Nhiều công trình, di tích lịch sử, di sản văn hoá được bảo tồn, bảo vệ, phục dựng và phát huy giá trị; hệ thống thiết chế văn hoá, nhất là ở cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và quản lý, khai thác hiệu quả làm phong phú hơn đời sống tinh thần của nhân dân và nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các hoạt động văn hoá ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, phát hành phim,

chiếu bóng,... từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức. Các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hoá phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội. Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực ngày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng cao, giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hoá khởi sắc. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú tới bạn bè trong nước và quốc tế. Xây dựng nhiều di tích lịch sử trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống; nhiều công trình văn hoá trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách thập phương. Tốc độ phát triển du lịch của tỉnh đạt 10-15%/năm; khách du lịch đến với Hưng Yên ngày càng tăng.

- Môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh, văn minh, kỷ cương trên cơ sở phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác cũng như của nhân loại. Việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây hại đến văn hoá, lối sống con người được chú trọng. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, trọng tâm là xây dựng làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh gắn với phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đạt được nhiều kết quả tích cực, khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội được các địa phương chú trọng đổi mới theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói, giảm nghèo; các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nghĩa tình ... được triển khai sâu rộng đã tôn vinh những giá trị nhân văn, tình đoàn kết và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội ổn định để phát triển kinh tế. Đội ngũ những người làm công tác quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở qua các thời kỳ đã có sự trưởng thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa từng bước được quan tâm hơn, xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên chưa được triển khai đồng bộ và mang tính dài hạn, kết quả chưa cao; cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh còn thiếu, chưa đồng bộ. Chưa có nhiều khu vui chơi giải trí công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, công nhân lao động, trẻ em. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể chưa được quan tâm đúng mức, một số loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của tỉnh có nguy cơ mai một, thất truyền. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu; việc thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa còn hạn chế; chưa khai thác tốt các giá trị, tiềm năng, tạo không gian cho văn hóa phát triển; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa gắn kết khai thác tốt các giá trị văn hóa, tạo không gian cho văn hóa phát triển...

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

- Thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của văn hoá, con người đối với sự phát triển của quốc gia và địa phương. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “*Văn hoá soi đường cho quốc dân đi*”. Quán triệt quan điểm của Đảng: “*Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển*” (Cương lĩnh chính trị 2011). Văn hoá phải thực sự là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh phát triển nhanh và bền vững với tinh thần “*Văn hoá còn, thì dân tộc còn*”.

- Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; hướng đến mục tiêu năm 2030 tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước và tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; phát huy vai trò tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong phát triển văn hoá và con người tỉnh Hưng Yên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hưng Yên. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định phát triển văn hóa, con người Hưng Yên là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, thường xuyên, liên tục; phát triển văn hóa phải được đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, con người.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng và phát triển nền văn hoá và con người Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là các chủ trương, quan điểm của Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hoá. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hoá và con người đối với sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương; về những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp, lịch sử vẻ vang và con người Hưng Yên; về đạo đức, nhân cách, phẩm giá và các giá trị cốt lõi, nhất là tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phục dựng, bảo tồn, bảo vệ, phát triển và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị di sản văn hoá, nhất là văn hóa Phố Hiến cổ. Phân đầu xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hoá đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng và các thiết chế văn hoá từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao đời sống văn hoá và mức độ thụ hưởng văn hoá của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Quy hoạch tổng thể các công trình văn hóa, lịch sử của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ và kết nối cao giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh trong vùng, trong đó, đặc biệt là quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 27/5/2010. Xây dựng phương án bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng, không ngừng tái tạo và lưu truyền các di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác tại cộng đồng. Rà soát, lựa chọn những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào danh mục Di sản văn hoá quốc gia.

4. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tăng cường giới thiệu, quảng bá, lan tỏa rộng rãi hình ảnh, giá trị tốt đẹp của văn hoá và con người Hưng Yên ra thế giới. Tích cực tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, trưng bày, triển lãm, giới thiệu chuyên đề về di sản văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở khu vực, trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực nhà nước để phát triển văn hoá tinh Hưng Yên, nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo, phục dựng các di sản văn hoá; gắn kết chặt chẽ phát triển văn hoá, phát huy các giá trị di sản văn hoá với phát triển kinh tế, du lịch. Tăng cường đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Đầu tư cho văn hóa phải tương xứng với tăng trưởng kinh tế.

5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý nhà nước về văn hoá. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ. Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật ở địa phương. Chăm lo phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tạo, sáng tác và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân với mục đích đúng đắn. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật và nâng cao trình độ thẩm mỹ, thưởng thức văn hoá, nghệ thuật của Nhân dân. Tổ chức các lớp truyền dạy, liên hoan, hội thi, hội diễn, giao lưu thực hành di sản văn hóa phi vật thể; thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ ca trù, trống quân, hát chèo... ở địa phương. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở cơ sở, mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phục vụ hiệu quả cho người dân khai thác thông tin, tiếp cận tri thức để học tập suốt đời. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục công dân, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương trong trường học, trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương. Xây dựng các di tích lịch sử trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống; đưa các di sản văn hoá trở thành điểm hấp dẫn đối với du khách thập phương.

6. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, nâng cao chất lượng Giải thưởng văn học nghệ thuật Phó Hiến. Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc định hướng thị hiếu, thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, trí tuệ, kỹ năng sống, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách của mỗi công dân. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lí luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khen thưởng, biểu dương các tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế nhằm sử dụng, đãi ngộ, phát huy tài năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, các nghệ nhân trong công tác sáng tác, thực hành, truyền dạy, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, người trực tiếp trông coi di tích lịch sử văn hóa, nhà văn hóa cơ sở. Tăng cường đầu tư kinh phí cho các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, sáng tác văn học - nghệ thuật và xuất bản các ấn phẩm về văn hóa, văn học - nghệ thuật.

7. Đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác văn hóa và quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống và con người Hưng Yên. Phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với phát triển thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa với các sản phẩm chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hoá, con người Hưng Yên. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ được thành lập, hoạt động, đầu tư, phát triển trên địa bàn tỉnh.

8. Xây dựng môi trường văn hoá, đời sống văn hóa lành mạnh, kỷ cương, văn minh, hiện đại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và trong từng gia đình, cộng đồng thôn, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Xây dựng môi trường học thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm xây dựng văn hóa lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn trong các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng; coi đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương.

9. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá để tiếp thu tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác và của thế giới; bảo vệ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc đi đôi với chủ động đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, văn hoá độc hại xâm nhập từ bên ngoài và chống nguy cơ xuống cấp của đạo đức xã hội. Tăng cường tôn vinh các giá trị tốt đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu trong văn hóa. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Hưng Yên.

10. Xây dựng con người Hưng Yên phát triển toàn diện, hiện đại đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Coi trọng xây dựng và phát huy giá trị con người Hưng Yên có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới đây, nhất là: Có lý tưởng cách mạng, có tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn, ý chí vươn lên, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, vì lợi ích chung, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc, lòng nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, hiếu học, cần cù, chịu khó, tôn sư trọng đạo, cần, kiệm, liêm chính, kỷ cương, tuân thủ pháp luật, trung thực, có năng lực, trình độ, ...

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

Nơi nhận:

- Các Ban đảng, BCS đảng, Đảng đoàn,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- VPTU: CVP, PCVPTM, TK.BTTU,
- Lưu VPTU, CV^{Th.H}.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tuấn Phong